

Số: *973* /GDĐT- CS

Tân Bình, ngày *04* tháng *8* năm 2022

V/v triển khai thực hiện Nghị định số
38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định
mức lương tối thiểu đối với người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động.

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập và ngoài công lập;
- Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục;
- Trưởng các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Công văn số 22026/SLĐTBXH-ATVSLĐ ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố về việc thực hiện Nghị định số Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Công văn số 754/LĐTBXH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Phòng Lao động thương binh và xã hội quận Tân Bình về thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ và các văn bản của Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố, Phòng Lao động thương binh và xã hội quận Tân Bình. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thắc mắc, đề nghị phản ánh ngay về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Tân Bình (387A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình – số điện thoại: 028.54341518) để hướng dẫn kịp thời.

Do tính chất quan trọng, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PLĐTBXH: để biết;
- PTCKH: để biết;
- Lưu: VT, TN.

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Khắc Huy

UBND QUẬN TÂN BÌNH
PHÒNG LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 754/LĐT BXH

V/v thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2022



Người ký: Phòng Lao động
- Thương binh và Xã hội
Email:
lđt bxh.tanbinh@tpcm.gov.vn
Cơ quan: Quận Tân Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.08.2022
08:10:06 +07:00

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận Tân Bình.

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Công văn 22026/SLĐT BXH-ATVSLĐ ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động,

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật Lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) như sau:

I. Về mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 như sau:

1. Mức 4.680.000 đồng/tháng, theo giờ với mức **22.500 đồng/giờ**, áp dụng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn các quận, thành phố Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (vùng I).

2. Mức 4.160.000 đồng/tháng, theo giờ với mức **20.000 đồng/giờ**, áp dụng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (vùng II).

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đối với người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

II. Áp dụng mức lương tối thiểu kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

1. Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, trong đó:

- Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng.

- Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

- Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. **Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.**

2. Về trách nhiệm thi hành: tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

- Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, **theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.**

III. Triển khai thực hiện

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và sớm công bố công khai kết quả cho người lao

động biết. Quá trình thực hiện, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở¹.

2. Các ban, ngành, đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Kịp thời thông tin về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị người sử dụng lao động trên địa bàn quận Tân Bình nhanh chóng triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thắc mắc, đề nghị phản ánh ngay về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình (số 387A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, số điện thoại: 028.54341518) để được hướng dẫn kịp thời.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ sở giáo dục và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận Tân Bình được biết để thực hiện đúng theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- P.TC-KH;
- P. GD&ĐT;
- LĐLĐ quận;
- BHXH quận;
- Hội doanh nghiệp;
- UBND 15 phường
- Lưu: VT, Yển.

} phối hợp triển
khai thực hiện

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Đức Tài

¹ Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Bộ luật Lao động: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

